

## **IV. ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 25 (PHƯỜNG 15 NGÀY NAY) LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III NHIỆM KỲ (1981 - 1983)**

### **1. Đại hội Đảng bộ lần thứ III (4/1981)**

Tháng 4 năm 1981, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng bộ phường 25 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ (1981 - 1983) tại Hội trường Ủy ban Nhân dân phường.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm 1981 - 1983, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 1981 - 1983 là: “Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp; giải quyết việc làm; giữ vững an ninh quốc phòng; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ III gồm 5 đồng chí, do đồng chí Dương Văn Mừng làm Bí thư và đồng chí Võ Thành Tiên làm Phó Bí thư<sup>(1)</sup>.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và có trách nhiệm trước những vấn đề cấp bách của sản xuất và đời sống nhân dân trong phường, Đại hội Đảng bộ phường 25 đã bẻ mặc trong không khí tin tưởng vào những chủ trương mới về phát triển sản xuất và chăm lo đời sống cho nhân dân do nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

---

1 Xem danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 1981 - 1983 trong phần phụ lục.

## **2. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III (4/1981 - 2/1983)**

Đảng bộ và nhân dân phường 25 bước vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung đứng trước những khó khăn gay gắt. Phân phối lưu thông rối ren, hàng hóa trên thị trường khan hiếm. Đời sống nhân dân lao động, nhất là cán bộ công nhân viên chức, những người thuộc diện chính sách, lực lượng vũ trang gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Thành ủy chủ trương thực hiện lương khoán sản phẩm, kết hợp chặt chẽ với 3 lợi ích, quan tâm đúng mức hơn đến lợi ích người lao động, lấy ổn định đời sống công nhân mà khôi phục và phát triển sản xuất.

Trong bối cảnh khó khăn trên, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận, Đảng ủy đã tập trung sự lãnh đạo vào các công tác sau:

### **a. Trên lĩnh vực kinh tế**

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường trong thời gian này tiếp tục đứng trước những khó khăn về nguyên liệu, năng lượng và vốn nên đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của ngành.

Hoạt động của thương nghiệp hợp tác xã có sự tăng trưởng về doanh số mua vào và bán ra. Trong bối cảnh giá cả thị trường có nhiều biến động, thương nghiệp hợp tác xã đã có nhiều cố gắng bảo đảm đủ định lượng cho cán bộ, công nhân viên chức và các đối tượng chính sách. Hàng phục vụ nhân dân thông qua Hợp tác xã tiêu thụ đã góp phần tham gia làm ổn định thị trường tự do.



### ***b. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội***

- *Trên lĩnh vực văn hóa*, phong trào xây dựng gia đình văn hóa mới được đại bộ phận nhân dân ủng hộ. Hàng năm, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa mới tăng. Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan giảm. Các hoạt động như triển lãm, nói chuyện thời sự đã được tổ chức và thực hiện đều đặn. Phong trào văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

- *Trên lĩnh vực xã hội*, Đảng ủy và chính quyền đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, nhất là bộ đội phục viên.

Chất lượng giáo dục tăng lên qua từng năm thể hiện: số học sinh lên lớp thẳng đều được tăng lên qua các năm học; giáo viên của các nhà trẻ, mẫu giáo đã có nhiều nỗ lực trong việc bồi dưỡng chuyên môn đưa công tác nhà trẻ, mẫu giáo vào nề nếp.

Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình có con em thi hành nghĩa vụ quân sự. Kịp thời đề xuất giải quyết trợ cấp cho các gia đình khó khăn.

Phong trào vệ sinh phòng dịch, quản lý điều trị bệnh mãn tính đạt kết quả tốt. Trạm y tế được tăng cường dụng cụ và thuốc chữa bệnh. Công tác theo dõi, khám, trị bệnh thông thường, băng bó, chích thuốc, châm cứu được bảo đảm. Phong trào sinh đẻ có kế hoạch được lưu ý.

### ***3. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh***

- *Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội*, Đảng ủy đã có nhiều quan tâm trong việc củng cố và xây dựng

lực lượng Công an. Công an phường đã tổ chức học tập và nghiên cứu Chỉ thị 92 của ngành và các chỉ thị của Thành ủy và Quận ủy về xây dựng lực lượng. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển sâu rộng trong nhân dân.

- Về quốc phòng, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã tổ chức học tập chính trị và chiến thuật cho tất cả các chiến sĩ của phường, tổ chức tham gia diễn tập chiến đấu trong toàn quận. Hàng năm bảo đảm giao quân đủ 100% .

Lực lượng quân sự phường đã kết hợp cùng công an phường giữ gìn an ninh chính trị xã hội.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ III, Đảng ủy đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo công tác quốc phòng nên phong trào quân sự địa phương luôn được thực hiện tốt.

#### ***d. Trong công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể và xây dựng Đảng***

- Trong công tác xây dựng chính quyền: Ngày 22/11/1981, Đảng ủy và chính quyền đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân (nhiệm kỳ 1981 - 1984). Trong kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng Nhân dân phường đã bầu ra Ủy ban Nhân dân phường do đồng chí Võ Thành Tiên làm Chủ tịch và đồng chí Lê Thanh Thế làm Phó Chủ tịch<sup>(1)</sup>.

Sau bầu cử Hội đồng Nhân dân đã sử dụng tốt quyền hạn của mình trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến việc thi hành các chế độ, chính sách của Nhà nước.

Ủy ban Nhân dân phường thực hiện giảm biên chế theo Chỉ thị 16 và Quyết định 202 của Hội đồng Bộ trưởng. Đội

---

1 Xem danh sách các thành viên Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 1981 - 1984 trong phần phụ lục.



ngũ cán bộ của phường từng bước nắm được chức danh được phân công.

Mối quan hệ giữa Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân phường được gắn bó hơn.

- *Trong công tác xây dựng mặt trận và các đoàn thể:* Mặt trận và các đoàn thể đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo đời sống, giải quyết công ăn việc làm cho quần chúng thuộc đoàn thể mình. Qua hoạt động của mặt trận và đoàn thể cho thấy:

\* Thứ nhất, các đoàn thể và mặt trận hoạt động đều có phương hướng và chương trình cụ thể, phương thức và biện pháp phong phú nên đã tạo ra được nhiều phong trào sôi nổi và có chiều sâu.

\* Thứ hai, các phong trào đã hướng vào các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và từng lúc dồn sức vào các nhiệm vụ cấp bách.

\* Thứ ba, sự phối hợp hành động giữa các đoàn thể và mặt trận từng bước có gắn bó hơn.

- *Trong công tác xây dựng Đảng:* Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, các nghị quyết lần thứ III, IV của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa V), Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị về Thành phố... qua học tập, các cán bộ, đảng viên đã hiểu sâu hơn về tính chất của chặng đường đầu thời kỳ quá độ, về âm mưu và thủ đoạn trong kế hoạch phá hoại nhiều mặt của địch; từ đó nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và tinh thần trách nhiệm để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Những kết quả đạt được trên các mặt trong việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, cùng với nhận thức rõ về khuyết điểm là yếu tố cơ bản tạo tiền đề cho Đảng bộ phường 25 bước vào xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV.

## **V. ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 25 (PHƯỜNG 15 NGÀY NAY) LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ (1983 - 1986)**

### **1. Đại hội Đảng bộ lần thứ IV (3/1983)**

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Quận ủy, tháng 3 năm 1983, Đảng bộ phường 25 tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ (1983 - 1986) tại Hội trường Ủy ban Nhân dân phường.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm 1983 - 1986, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm 1983 - 1986 là: “Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp; giải quyết việc làm; giữ vững an ninh quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và chăm lo đời sống nhân dân”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IV gồm 9 đồng chí, do đồng chí Dương Văn Mừng làm Bí thư và đồng chí Võ Thành Tiên làm Phó Bí thư<sup>(1)</sup>.

---

1 Xem danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1983 - 1986 trong phần phụ lục.



## **2. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV (2/1983 - 9/1986)**

Đảng bộ và nhân dân phường 25 bước vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV và các nghị quyết của trên với những khó khăn và thuận lợi sau:

*Về thuận lợi*, nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 (11/1983) về chấn chỉnh mặt trận lưu thông phân phối và nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (7/1984) về những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kinh tế đã đi vào cuộc sống, tạo ra sức sống mới cho sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm giải phóng thành phố (1975 - 1985) đã tạo ra một không khí phấn khởi trong lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân.

*Về khó khăn*, sản xuất vẫn đứng trước tình hình khan hiếm vật tư, nguyên liệu, phụ tùng thay thế và tiền mặt. Đời sống của nhân dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động. Thêm vào đó là những khuyết điểm trong việc chi đạo công tác giá - lương - tiền đã làm cho sản xuất và đời sống của nhân dân vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Nhưng trong bối cảnh ấy, được sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận, sau ba năm nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết của Đảng bộ và các nghị quyết của cấp trên, Đảng bộ và nhân dân phường 25 đã đạt được những thành quả trên các mặt sau:

### **a. Trên lĩnh vực kinh tế**

Trên lĩnh vực sản xuất, Đảng ủy, chính quyền phường đã có nhiều nỗ lực để lãnh đạo duy trì và phát triển sản xuất.

Vi vậy đã có một số cơ sở nổi lên như Hợp tác xã mây tre lá Tân Tiến, Tổ may Hòa Bình. Trong đó có Hợp tác xã may mặc Đại Thành trở thành mô hình của thành phố, Hợp tác xã mây tre lá Tân Tiến tuy số lượng công nhân ít nhưng chuyên sản xuất các mặt hàng tinh xảo để xuất khẩu.

Trên lĩnh vực lưu thông phân phối, hoạt động của Hợp tác xã mua bán đã có nhiều cố gắng trong việc phục vụ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp của phường trong những năm này có bước phát triển đáng kể và rất năng động.



Sản phẩm của Hợp tác xã mây tre lá Tân Tiến





Người lao động làm việc  
trong Hợp tác xã may mặc Đại Thành.



Lãnh đạo phường nhận Huân chương Lao động hạng III  
do Thủ tướng Chính phủ tặng

### ***b. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội***

- Trên lĩnh vực văn hóa, công tác văn hóa thông tin đã tổ chức tuyên truyền giáo dục kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng. phường đã tiến hành điều tra cơ bản các hộ hành nghề dịch vụ văn hóa. Việc kiểm tra nhằm làm giảm dần các tệ nạn thiếu văn hóa như bói toán, cờ bạc, mê tín, nhạc vàng, buôn bán sách báo lạc hậu... cũng được đẩy mạnh.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục được duy trì.

Năm 1985, thực hiện sự chỉ đạo của quận, phường đã có nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng 10 năm giải phóng thành phố (30/4/1975 - 30/4/1985).

- Trên lĩnh vực xã hội, triển khai thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU về công tác giáo dục. Tập trung sửa chữa các phòng học bị xuống cấp, giảm dần số học sinh phải học ca trưa. Sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình đối với việc học tập của học sinh được chặt chẽ hơn.

Công tác phòng bệnh, phòng dịch được quan tâm. Trạm y tế phường đã có nhiều cố gắng trong việc chữa trị những bệnh thông thường cho nhân dân.

Sau cuộc tổng điều chỉnh giá - lương - tiền năm 1985, đời sống của nhân dân càng khó khăn hơn. Vì thế, Đảng bộ và chính quyền phường đã có nhiều cố gắng trong việc tìm biện pháp để cải thiện một bước về đời sống cho cán bộ, giáo viên và lực lượng vũ trang.

Công tác chăm lo đời sống cho những gia đình chính sách, gia đình khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa được quan tâm.



### ***c. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh***

Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tốt, công an khu vực đã tổ chức được nhiều cơ sở mật trong quần chúng để quản lý đối tượng, phát hiện các đối tượng chống phá cách mạng và bọn tội phạm hình sự để cung cấp thông tin cho công an. Từ đó ổn định được tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong nhiệm kỳ IV không xảy ra vụ trọng án nào.

Công tác quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đã kiện toàn bộ máy của Ban Chỉ huy Quân sự, xây dựng đội tự vệ phường về tác phong đạo đức, đảm bảo chế độ huấn luyện, xây dựng các kế hoạch phòng thủ. Huy động lực lượng phối hợp tham gia diễn tập, phục vụ các chiến dịch truy quét bọn tội phạm hình sự và thu gom quân đảo, bỏ ngũ. Công tác tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự được thực hiện tốt. Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

### ***d. Trong công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể và xây dựng Đảng***

- *Trong công tác xây dựng chính quyền*: Ngày 26/5/1984, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và chính quyền, cử tri phường 25 đã hăng hái tham gia bầu cử Hội đồng Nhân dân (nhiệm kỳ 1984 - 1987). Trong kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân phường đã bầu ra Ủy ban Nhân dân phường do đồng chí Nguyễn Văn Đóa làm Chủ tịch và đồng chí Lê Ngọc Yêm làm Phó Chủ tịch<sup>(1)</sup>.

---

1 Xem danh sách các thành viên Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 1984 - 1987 trong phần phụ lục.

Sau bầu cử, hoạt động của Hội đồng Nhân dân đã thể hiện được vai trò của mình. Thường xuyên ba tháng một lần tổ chức họp để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng. Mối quan hệ giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân với cử tri được tăng cường. Hoạt động của Ủy ban Nhân dân được củng cố.

- *Về xây dựng mặt trận và đoàn thể*: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, mặt trận và các đoàn thể đã tích cực hướng hoạt động của tổ chức mình vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, vận động nghĩa vụ quân sự, thi hành chính sách hậu phương quân đội, sinh đẻ có kế hoạch, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, chăm lo đời sống dân cư trên địa bàn, giữ gìn trật tự xã hội, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào tiết kiệm... Thông qua phong trào, các đoàn thể đã phát triển được nhiều đoàn viên, hội viên cho tổ chức mình. Trong những năm này, hoạt động của Hội Phụ nữ phường khá mạnh trong các phong trào.

- *Trong công tác xây dựng Đảng*: Sau Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV, công tác xây dựng Đảng được chú trọng nhiều hơn, cụ thể là việc nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ, nề nếp sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc, phát huy được quyền dân chủ, đảng viên bàn bạc, thảo luận, góp ý để đi đến thống nhất trong việc triển khai thực hiện. Trong công tác lãnh đạo, luôn chú trọng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ từ cơ sở đồng thời tập trung cho công tác phát triển đảng viên mới từ các ban ngành đoàn thể và các cơ sở sản xuất tiêu thủ công nghiệp trong phường.

Sau hơn ba năm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, Đảng ủy phường 25 rút ra một số kinh nghiệm sau:



+ Một là, cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải sẵn sàng chịu đựng gian khó, đi sâu địa bàn, sâu sát công việc.

+ Hai là, phải phát huy vai trò trung tâm đoàn kết của Bí thư để giữ vững ngọn cờ đoàn kết, cần nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch và Phó bí thư Thường trực.

+ Ba là, bí thư Đảng ủy phải làm tốt vai trò cầu nối giữa quận với phường. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên để tạo điều kiện thuận lợi cho phường phát triển.

Mười năm sau ngày thành phố hoàn toàn giải phóng (1975 - 1985), trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội của cả nước gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại và sự chống phá của các thế lực phản động đã đặt đất nước trong tình trạng vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận 10, chi bộ (từ 1981 là Đảng bộ) và nhân dân phường 25 đã từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu nên đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể. Tuy nhiên những kết quả thu được trên lĩnh vực kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng và công sức bỏ ra, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Cũng như các địa phương khác trong cả nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân phường 25 nói riêng đang trông chờ đường lối đổi mới của Đảng để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống cho nhân dân.